

BÁO CÁO

Công tác thực hiện chuyển đổi số tháng 9 và quý III năm 2022, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 10 quý IV năm 2022

Thực hiện nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 26/10/2021 của Thành ủy V/v chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện hướng dẫn số 554/SGDDĐT-VP, ngày 18/3/2022 của Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng Công văn hướng dẫn về việc tuyên truyền về Chuyển đổi số trong các đơn vị giáo dục;

Thực hiện kế hoạch số 197/KH-PGD&ĐT ngày 20/5/2022 về kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030; Công văn số 204/GD-ĐT ngày 25/5/2022 V/v triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030.

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-MNTT ngày 30/05/2022 của trường mầm non Tân Thành về việc chuyển đổi số trong giáo dục và Đào tạo trường MN Tân Thành giai đoạn 2022 -2025 định hướng năm 2030.

Trường Tân Thành đã thực hiện và báo cáo công tác chuyển đổi số tháng 9 quý III năm 2022, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 10 quý IV năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường về chuyển đổi số.

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, của thành phố, của UBND quận, của Phòng Giáo dục về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số cho cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng phụ huynh học sinh trong nhà trường.

Nhà trường đã tuyên truyền rộng rãi tới các bậc phụ huynh và xã hội về kế hoạch Tuyển sinh đầu cấp trên Enetviet hoặc qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: <http://tsdc.haiphong.edu.vn> từ ngày 15/7/2022-15/8/2022 qua nhóm Zalo lớp, trang Fanpage, Website của trường.

2. Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số tại nhà trường

Nhà trường phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách tập huấn những nội dung thiết thực cho giáo viên tải tài liệu trên Web, chỉnh sửa video, sử dụng Excell... hữu

ích góp phần giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong học tập trực tuyến cho bản thân và phối kết hợp với phụ huynh chăm sóc dạy trẻ tại gia đình.

Sử dụng công nghệ trong các cuộc hội họp, học tập chuyên môn: Zoom, Team, nhóm zalo...

Trường đã áp dụng, sử dụng các phần mềm quản lý nhà trường; ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ; ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn nuôi dưỡng, dạy và học, quản lý hồ sơ, đánh giá trẻ...Sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lí trẻ, quản lý nhân sự, quản lý tài chính; tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành học mầm non.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định trực tiếp trên hệ thống CSDL ngành học mầm non, đặc biệt là thông tin tiêm phòng Covid.

Hiệu trưởng sử dụng chữ ký số trong quản lý tài chính và quản lý nhà trường..

Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023; Tiến hành tuyển sinh đầu cấp trên Enetviet và hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: <http://tsdc.haiphong.edu.vn> từ ngày 15/7/2022 -15/8/2022.

Vận hành có hiệu quả website, trang Fanpage của trường, Zalo nhóm lớp để kết nối với các bậc phụ huynh, tuyên truyền các hoạt động của nhà trường, những chính sách của các cấp...

Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất với lãnh đạo Phòng giáo dục về việc thực hiện Kế hoạch; các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của trường và của Phòng giáo dục và đào tạo.

3. Thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

Tháng 7/2022 nhà trường đã tiến hành bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Excel cho cán bộ giáo viên nhân viên do đồng chí PHT phụ trách chuyên môn thực hiện.

Tháng 8/2022 nhà trường đã tiến hành Bồi dưỡng cho giáo viên ứng dụng phần mềm movie Maker để làm phim, video trong dạy học do đồng chí PHT phụ trách chuyên môn thực hiện.

Trường đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023; Tiến hành tuyển sinh đầu cấp trên Enetviet và hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: <http://tsdc.haiphong.edu.vn> từ ngày 15/7/2022 -15/8/2022.

* Kết quả:

* Kết quả: Có 96 hồ sơ đăng kí (Tuyển sinh trực tuyến 41; Tuyển sinh trực tiếp 55). Trong đó:

- + Đối tượng 1: 55 hồ sơ đăng kí.
- + Đối tượng 2: 02 hồ sơ đăng kí.
- + Đối tượng 3: 10 hồ sơ đăng kí.
- + Đối tượng 4: 29 hồ sơ đăng kí.

Nhà trường đã duyệt hồ sơ trúng tuyển và in các biểu mẫu, danh sách trúng tuyển, đơn đăng ký dự tuyển, báo cáo trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp cho phụ huynh ký xác nhận thông tin.

Tháng 9/2022 nhà trường đã tiến hành Bồi dưỡng cho giáo viên cách cài đặt Ultra viewer để hỗ trợ máy tính từ xa.

Nhà trường sử dụng hiệu quả trang Fanpage, website của trường để công khai tới các bậc phụ huynh về các hoạt động của trường, gửi các đường link, video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình.

4. Đầu tư cơ sở vật chất.

Trường đã lắp đặt hệ thống mạng lan bên dây nhà mới, lắp mới 5 Model Wifi phục vụ công tác dạy và học.

Bảo dưỡng máy tính các lớp học đầu năm học mới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 10 QUÝ IV NĂM 2022

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục rà soát, bảo dưỡng bảo trì CNTT, thiết lập lại hồ sơ của trẻ mới vào học trên phần mềm quản lý trẻ, báo cáo CSDLN đầu năm học.

Bồi dưỡng cho giáo viên cách liên kết bài giảng từ kho học liệu với Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Bản Excell), một số thao tác căn chỉnh kế hoạch trước khi in.

Trên đây là báo cáo công tác chuyển đổi số tháng 9 quý III năm 2022, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 10 quý IV năm 2022 của trường mầm non Tân Thành. Kính mong nhận được sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên để công tác chuyển đổi số của nhà trường đạt được những kết quả cao hơn./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (B/c);
- CBGVNV (T/h);
- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHT

Bùi Thị Hải Yến